



# COUNTY OF ORANGE – HEALTH CARE AGENCY

# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Thông Báo Cấp Thời:** 25 Tháng sáu, 2024

**Liên Lạc:** Thông Tin HCA  
hcacomm@ochca.com  
(714) 834-2178

## “Nâng cao tự ái của bạn: Hãy kiểm tra tình trạng của bạn”

*Ngày Xét Nghiệm HIV Toàn Quốc là Thứ Năm, 27 Tháng Sáu*

(Santa Ana, CA) – Ngày 27 Tháng Sáu đánh dấu Ngày Xét Nghiệm HIV Toàn Quốc (NHTD), nhằm phát động việc xét nghiệm và chẩn đoán sớm HIV (virus gây suy giảm miễn dịch ở người). Năm nay chủ đề của NHTD là *Nâng cao tự ái của bạn: Hãy kiểm tra tình trạng của bạn*. Bây giờ là thời điểm phải đi làm xét nghiệm HIV. Hiểu rõ tình trạng của bạn là bước đầu tiên để tham gia vào những dịch vụ ngăn ngừa hay chữa trị để giúp các cá nhân, bất kể tình trạng của họ, được sống một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.

Đã có 7,044 người bị nhiễm HIV tại Quận Cam vào cuối năm 2023. Trong số này, 77% đã nhận được sự chăm sóc. Không chữa trị, bị nhiễm HIV có thể đưa tới bị bệnh AIDS (mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch), từ đó có thể gây bệnh nặng và tử vong. Những tiến bộ trong việc điều trị đã giúp những người bị nhiễm HIV có cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên Trung Tâm Bài Dịch Liên Bang (CDC) ước tính rằng có thêm 1,494 cư dân Quận Cam đã bị nhiễm HIV mà không biết được điều đó – một số trong những người này sẽ khai triển bệnh AIDS trước khi biết được rằng họ đã bị nhiễm HIV. Các dữ liệu bổ xung HIV/AIDS tại Quận Cam bao gồm:

- Trong năm 2023, đã có 266 cư dân Quận Cam mới được chẩn đoán nhiễm HIV.
- Trong số những chẩn đoán mới, 80% được kết nối với sự chăm sóc trong 30 ngày hay ít hơn.
- Trong số những chẩn đoán mới, 21% đã biết là họ đã vướng phải bệnh AIDS cùng lúc, cho thấy rằng họ đã sống trong tình trạng HIV từ nhiều năm trước khi họ bị bệnh. Họ đã đến cơ sở chăm sóc sức khỏe như phòng cấp cứu, trung tâm y tế cộng đồng hoặc bác sĩ của họ nhưng không được xét nghiệm HIV.

Cơ Quan CDC khuyến nghị những người từ 13 đến 64 tuổi nên xét nghiệm HIV ít nhất một lần trong quá trình chăm sóc sức khỏe định kỳ. Đối với những người có nguy cơ cao bị nhiễm HIV, bao gồm những người đàn ông có quan hệ tình dục với đàn ông (MSM), các cá nhân chuyển giới, và những người chích thuốc kích thích, Cơ Quan CDC khuyến nghị xét nghiệm ít nhất một lần trong quá trình chăm sóc sức khỏe định kỳ.

Nếu bạn chưa bao giờ xét nghiệm về HIV, hãy yêu cầu bác sĩ gia đình của bạn cung cấp một xét nghiệm về HIV. Đối với những người có kết quả xét nghiệm âm tính và có nguy cơ nhiễm HIV cao, có sẵn thuốc Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), một loại thuốc ngăn ngừa HIV. Xin liên lạc với những cơ quan sau đây để có thông tin về việc xét nghiệm miễn phí và bảo mật, cũng như để biết thông tin về các dịch vụ PrEP miễn phí hoặc chi phí thấp có sẵn ở Quận Cam.

- **AltaMed:** Xét nghiệm được cung cấp từ ngày Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều. Gọi số (714) 500-0491 hay vào [altamed.org](http://altamed.org) hay <https://www.instagram.com/growproud>. AltaMed sẽ tham dự vào Chiến Dịch Vĩ Đại Hơn AIDS ([www.greaterthan.org](http://www.greaterthan.org)) cung cấp xét nghiệm HIV miễn phí cùng hợp tác với Walgreens tại 1826 W. Orangethorpe Ave, Fullerton, CA 92833 từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều Ngày 27 Tháng Sáu.

- **Trung Tâm Sức Khỏe APAIT:** Xét nghiệm cung cấp từ Thứ Hai – Thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 4:30 giờ chiều. Gọi (714) 636-1349 hay vào [www.apaitonline.org/](http://www.apaitonline.org/) để biết thêm thông tin. Để công nhận NHTD, giờ xét nghiệm sẽ được gia tăng từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối và đến tận chỗ không cần lấy hẹn trước cũng được chấp nhận vào ngày Thứ Năm, 27 Tháng Sáu. Thêm vào đó, APAIT sẽ tham dự vào chiến dịch Vĩ Đại Hơn AIDS ([www.greaterthan.org](http://www.greaterthan.org)) cung cấp xét nghiệm miễn phí HIV với sự hợp tác của Walgreens tọa lạc tại 12001 Euclid St., Garden Grove, CA 92840 và Walgreens tọa lạc tại 128 S. State College Blvd., Anaheim, CA 92806 từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối trên NHTD tại cả hai địa điểm Walgreens.
- **Families Together Orange County:** Xét nghiệm được cung cấp tại ba địa điểm: Tustin, Thứ Hai đến Thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối, Thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều; Garden Grove, Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều; Thứ Bảy 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều; Fountain Valley – Thứ Hai đến Thứ Sáu 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Gọi (800) 597-7977 hay vào <https://famiestogetheroc.org/>.
- **Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng/17<sup>th</sup> Street Bệnh Xá Xét Nghiệm & Chữa Trị:** Đến tại chỗ không lấy hẹn trước cũng được chấp nhận căn cứ trên việc còn chỗ trống. Giờ Bệnh Xá: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều và Thứ Ba, 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Gọi (714) 834-8787 để làm hẹn hay vào <http://www.ochealthinfo.com/std> để biết thêm thông tin.
- **Trung Tâm LGBTQ Quận Cam:** Xét Nghiệm được thực hiện vào Ngày Thứ Ba 10 giờ sáng đến 8:30 tối, Thứ Tư và Thứ Năm, 6 giờ chiều đến 9 giờ tối, và Thứ Sáu, 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Để làm hẹn hay muốn biết thêm thông tin gọi số (714) 953-5428 hay vào [www.lgbtqcenteroc.org/](http://www.lgbtqcenteroc.org/). Tự Xét Nghiệm HIV, Chương trình Đem Tôi Về Nhà (TakeMeHome Program) cung cấp bộ xét nghiệm HIV miễn phí bảo mật có thể tự đặt hàng trực tuyến cho mỗi cá nhân (từ 17 tuổi trở lên) là người có nguy cơ bị nhiễm HIV và chưa bao giờ xét nghiệm hay những người đã không xét nghiệm trong sáu tháng qua <https://takemehome.org>.

Muốn biết thêm các địa điểm xét nghiệm hay thông tin về dịch vụ HIV tại Quận Cam, xin gọi (714)834-8335 hay vào [www.ochealthinfo.com/phs/about/dcepi/hiv/sites](http://www.ochealthinfo.com/phs/about/dcepi/hiv/sites).

## VỀ CƠ QUAN ĐẶC TRÁCH Y TẾ CÔNG CỘNG OC

Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng OC (HCA) là cơ quan y tế tài phán liên ngành trong khu vực và là sở y tế được công nhận, chịu trách nhiệm bảo vệ và tăng cường sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng thông qua liên hệ đối tác và phối hợp các nguồn tài nguyên công và tư. Xin vào [www.ochealthinfo.com](http://www.ochealthinfo.com) để biết thêm về những dịch vụ và tài nguyên.

###